



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Gặp mặt nhà báo trẻ quê hương Thái Bình đang công tác tại Hà Nội



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tối ngày 20/1, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức buổi gặp mặt các nhà báo trẻ quê hương Thái Bình đang công tác tại Hà Nội. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng

chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh cùng gần 60 nhà báo là những người con quê hương Thái Bình đang công tác tại Hà Nội. Tại buổi gặp mặt, nhà báo Nguyễn Văn Minh, Phó Trưởng phòng Ban đọc, Báo Quân đội nhân

dân, Chủ tịch Câu lạc bộ làm thời nhà báo trẻ quê hương Thái Bình tại Hà Nội thay mặt các nhà báo trẻ quê hương Thái Bình đang công tác tại Hà Nội đã thông tin tới các đại biểu về quá trình thành lập Câu lạc bộ. Theo đó, Câu lạc bộ nhà báo trẻ quê hương Thái Bình tại Hà Nội thành lập

c cuối năm 2016, đến nay đã quy tụ được gần 200 nhà báo là những người con quê hương Thái Bình đang công tác tại các cơ quan báo chí tại Hà Nội. Câu lạc bộ là diễn đàn giao lưu, trao đổi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiệm nghề nghiệp, gắn kết yêu thương, cùng có những hành động thiết thực, hiệu quả hướng về quê hương.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thông tin tới các nhà báo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội của Thái Bình năm 2017, trong đó nhấn mạnh tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,12%; lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại, dịch vụ, thu ngân sách... đều tăng so với năm 2016. Trong xây dựng nông thôn mới, Thái Bình có 19 xã về đích nông thôn mới nâng tổng số xã về đích nông thôn mới lên

(Xem tiếp trang 4)
NGUYỄN CƯỜNG

THÀNH PHỐ Hơn 9.100 nông dân đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi

Năm 2017, phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói giảm nghèo đã thu hút hơn 12.000 hội viên Hội Nông dân thành phố Thái Bình đăng ký tham gia. Để phong trào thực sự đi vào chiều sâu, Hội Nông dân thành phố chỉ đạo hội cơ sở nắm bắt tình hình sản xuất của hội viên, kịp thời giúp đỡ hội viên về giống, vốn, kỹ thuật. Hội đã tin cậy với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hơn 62 tỷ đồng cho 2.273 gia đình hội viên vay phát triển kinh tế; phối hợp với các đoàn thể và các

doanh nghiệp mở 144 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hơn 10.600 hội viên. Được tổ chức hội hỗ trợ, nhiều hội viên tích cực đầu tư vốn, giống, khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Kết quả, năm 2017, toàn hội có 9.173 hội viên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp. Thời gian tới, Hội Nông dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế; tin cậy giúp hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn để mở rộng sản xuất, làm giàu chính đáng.

TIẾN DAT



Nhà vườn Thanh Tùng (xóm 12, thôn Nghĩa Thắng, xã Đông Hòa, thành phố Thái Bình) thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

Tăng tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh

Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, qua công tác kiểm tra, giám sát việc sử dụng nước sinh hoạt cho thấy, tỷ lệ hộ gia đình trong tỉnh sử dụng nguồn nước sạch hợp vệ sinh năm 2017 đạt 96,1%, tăng hơn so với năm 2016 (năm 2016 là 95,7%).

Trung tâm Y tế dự phòng đã tham mưu với Sở Y tế, UBND tỉnh ban hành một số văn bản chỉ đạo việc sử dụng nguồn nước sạch; tổ chức 2 hội thảo về kiểm tra, giám sát nước sạch; tập huấn cho cán bộ y tế và cán bộ làm công tác xét nghiệm của các doanh nghiệp về xét nghiệm nước sạch đồng thời phối hợp triển khai các hoạt động nội và ngoại kiểm theo quy định.

HA ANH

Tập huấn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND xã Vũ Tiến (Vũ Thư) vừa tổ chức tập huấn công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em cho trên 200 học sinh khối 8, khối 9 Trường THCS Vũ Tiến.

Tại buổi tập huấn, các em được truyền đạt, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Luật Trẻ em; thực trạng nạn bạo hành, xâm hại trẻ em; những nguy cơ và dấu hiệu nhận biết trẻ em đang bị bạo hành và xâm hại; hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cần thiết để bảo vệ trẻ em khi phát hiện trẻ em bị bạo hành, xâm hại. Bên cạnh đó, các em cũng được phổ biến về chương trình phòng, chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông... cho trẻ em.

Thông qua tập huấn nhằm giúp các em học sinh hiểu rõ hơn các kiến thức về chăm sóc, bảo vệ trẻ em, qua đó phòng, tránh những rủi ro có thể xảy ra.

NGUYỄN DUNG

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG KIẾN XƯƠNG Triển khai nhiệm vụ năm 2018

Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, các cấp công đoàn trong huyện đã tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật, chế độ, chính sách liên quan đến công nhân viên chức lao động; quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Trong năm, công đoàn đã tổ chức thăm hỏi và trao hàng nghìn suất quà, nhà mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; chế độ, chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ. Các phong trào thi đua được các công đoàn cơ sở tích cực phát động; thành lập được 2 công đoàn cơ sở và kết nạp được 958 đoàn viên, đồng thời tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở.

Năm 2018, nhiệm vụ của Liên đoàn Lao động huyện Kiến Xương là tổ chức thành công Đại hội X Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2018 - 2023; triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp tới các công đoàn cơ sở; thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích cho người lao động.

ANH THƯ

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUNG HÀ Hỗ trợ 337 hội viên vay vốn từ nguồn tiết kiệm

Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của các ngân hàng, các cấp hội phụ nữ huyện Hưng Hà đã đẩy mạnh phong trào thi đua thực hành tiết kiệm giúp nhau giảm nghèo bền vững. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã duy trì các tổ tiết kiệm của hội viên với gần 34.000 thành viên tham gia. Tổng số tiền tiết kiệm 4,2 tỷ đồng giúp 337 hội viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế. Các cấp hội cũng đẩy mạnh hoạt động tương trợ, giúp đỡ nhau thông qua các hình thức cho vay không lấy lãi hay giúp không hoàn lại. Toàn huyện có hơn 2.009 chi giúp 1.951 chi cho vay không lấy lãi với số tiền 3,3 tỷ đồng; 31 chi hội quyền góp quỹ không hoàn lại cho 36 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền trên 91 triệu đồng và 129 công lao động, góp phần động viên, khuyến khích hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

MAI THƯ

ĐOÀN THANH NIÊN KHỎI CÁC CƠ QUAN TỈNH 32 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng

Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018.

Năm 2017, hoạt động của Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở. Các hoạt động trong tháng thanh niên, chiến dịch thanh niên tình nguyện hè, các phong trào: xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp được triển khai hiệu quả, phù hợp với khả năng, lợi thế của các cơ sở đoàn. Điển hình như các hoạt động trong chiến dịch "Ky nghỉ hồng", kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Ban Thường vụ Đoàn khối và các cơ sở đoàn đã tặng 500 suất quà, thăm, khám, cấp thuốc miễn phí cho 1.750 người là đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; các cơ sở đoàn phối hợp tổ chức 6 đợt hiến máu tình nguyện, thu được 346 đơn vị máu...

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh được nhận cờ thi đua năm 2017 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; 32 tập thể, cá nhân được Tỉnh đoàn, Đoàn Thanh niên khối các cơ quan tỉnh biểu dương, khen thưởng.

PHƯƠNG CHI

HUYỆN ĐOÀN VŨ THƯ Năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu khối huyện, thành đoàn

Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Vũ Thư vừa tổ chức tổng kết công tác đoàn, hội và phong trào thanh thiếu nhi năm 2017.

Năm 2017, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện Vũ Thư tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống và đạo đức lối sống cho đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi thông qua nhiều hoạt động sôi nổi, ý nghĩa. Các cấp đoàn, hội trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ chức quyên góp, ủng hộ trao tặng hàng nghìn suất quà trị giá hàng trăm triệu đồng cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo nhân dịp tết cổ truyền, khai giảng năm học mới; tổ chức thu hoạch 2ha lúa giúp nông dân khắc phục hậu quả mưa úng. Trong năm, trên 6.000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia thu dọn, vệ sinh môi trường ở các khu di tích lịch sử trên địa bàn. Từ các phong trào của đoàn, đội, hội LHTN, có 132 học sinh hoàn cảnh khó khăn được các liên đội đỡ đầu, hỗ trợ trên 400 triệu đồng.

Năm 2017, Huyện đoàn Vũ Thư được Trung ương Đoàn tặng cờ "Đơn vị xuất sắc", là năm thứ hai liên tiếp dẫn đầu khối huyện, thành đoàn toàn tỉnh.

QUYNH LƯU

Sôi động, ý nghĩa ngày hội "Chủ nhật đỏ"

(Xem trang 4)



Sinh viên Trường Đại học Y Dược Thái Bình đăng ký hiến máu tình nguyện.

KIẾN XƯƠNG
Bảo đảm đủ nước
cho sản xuất vụ xuân
Trang 2

LUYỆN TẬP TÂM NĂNG DƯỠNG SINH
Niềm vui
của người cao tuổi
Trang 3